

นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซต์และทั่วไป

คลิก [ที่นี่](#) เพื่อดาวนโหลดหรือพิมพ์สำเนานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และทั่วไป

บทนำและขอบเขต

BeiGene มุ่งมั่นในการให้ความเคารพและการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ “ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณซึ่งอาจเชื่อมโยงกลับมาหาคุณได้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (กล่าวคือ

หน่วยงานที่กำหนดวิธีการและเหตุผลในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ของคุณ) ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คือ BeiGene, Ltd. เว้นแต่:

- นโยบายหรือประกาศความเป็นส่วนตัวอีกฉบับหนึ่งกล่าวถึงหน่วยงานอื่น หรือ
- คุณกำลังติดต่อหรือทำงานให้กับหน่วยงานอื่นของ BeiGene

ในกรณีเช่นนี้ หน่วยงานอื่นที่ถูกกล่าวถึงหรือหน่วยงานที่คุณกำลังติดต่อหรือทำงานด้วยจะเป็นผู้ควบคุม หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียน และต้องการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล โปรดดูหัวข้อ “การใช้สิทธิ์ของคุณ” ด้านล่าง

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้หรือได้รับโดย BeiGene, Ltd. และ/หรือ

บริษัทในเครือ (“BeiGene”, “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”) และมุ่งเป้าไปที่:

- ผู้ที่ใช้เว็บไซต์ แอป สิ่งอำนวยความสะดวก ผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ของ BeiGene (ไม่รวมผู้เข้าร่วมวิจัยในการศึกษาวิจัยทางคลินิก*)
- ผู้ที่ทำงานหรือเคยทำงานร่วมกับ BeiGene เช่น ลูกค้า หุ้นส่วน ซัพพลายเออร์ ที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง และ
- สมาชิกของหน่วยงานรัฐทั่วไปที่ติดต่อสื่อสารกับเรา

* - หากคุณเป็นผู้เข้าร่วมวิจัยในการศึกษาวิจัยทางคลินิกหรือการวิจัยอื่น ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก BeiGene และต้องการทราบข้อมูลส่วนบุคคลหรือสิทธิ์ของคุณ

โปรดดูสำเนาเอกสารชี้แจงข้อมูลผู้เข้าร่วม
วิจัยและเอกสารแสดงความยินยอมที่คุณได้รับ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรและคุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณได้อย่างไร

สิ่งสำคัญบางประการที่ควรคำนึงถึงเมื่อคุณอ่านข้อความนี้ ได้แก่:

1. **นโยบายความเป็นส่วนตัวบางส่วนอาจไม่เกี่ยวข้องกับคุณ**
ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่หรือประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรักษาไว้ ตัวอย่างเช่น หากเราไม่ได้ชำระเงินให้กับคุณ เราจะไม่ต้องการข้อมูลด้านการธนาคารของคุณ
2. **ในบางกรณี นโยบายหรือประกาศความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ อาจเพิ่มเติมหรือแทนที่นโยบายฉบับนี้** หากเป็นเช่นนั้น นโยบายหรือประกาศอื่น ๆ จะเป็นนโยบายที่ใช้กับวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
3. **เว็บไซต์ เว็บพอร์ทัล แอปพลิเคชันมือถือ หรือบริการดิจิทัลอื่น ๆ ของเรา (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์” ของเรา) อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เราไม่ได้ดำเนินการ ควบคุม หรือรับรอง**
เมื่อคุณไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อความคุ้มครองและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้ เราขอแนะนำ
ให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาและติดต่อพวกเขาโดยตรงเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก

เว็บไซต์ของเราไม่ได้มีเจตนาใช้กับผู้ที่อายุต่ำกว่า 16 ปี (“เด็ก”)

เราไม่อาจระบุได้ว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ส่วนบุคคลโดยตรงจากเด็กผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นหากคุณเป็นเด็ก

โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ของเราหรือ

ให้ข้อมูลใด ๆ แก่เราผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรืออย่างอื่น

เว้นแต่ว่าเราจะได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือ

ผู้ปกครองก่อน หากเกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นประจำเพื่อสะท้อนถึงแนวทางปฏิบัติของเรา
ดังนั้น เราจึงแนะนำให้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสาร เราอาจดำเนินการเพื่อแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะมีผลบังคับใช้
วันที่มีผลบังคับใช้สำหรับการปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด: 10 พฤศจิกายน 2023

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลโดย BEIGENE

เราอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้าร่วมการวิจัยของ BeiGene ใช้ยาหรือการบำบัดรักษาของเรา หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือสำนักงานของเรา เราอาจเก็บรวบรวมสิ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับการสื่อสารระหว่างคุณกับเราในช่วงสิบสอง (12) เดือนที่ผ่านมา:

ประเภท	ตัวอย่าง
ข้อมูลระบุตัวตน	ชื่อ ชื่อย่อ เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เอกสารระบุตัวตน (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขประกันสังคม หรือหมายเลขประกันภัย) ภาพถ่าย วิดีโอ ไฟล์บันทึกเสียง ภาษาลายเซ็นต์ บัตรเข้าออกของ BeiGene ข้อมูลประจำตัวทางคอมพิวเตอร์ และรายละเอียดรถยนต์ (รุ่น ป้ายทะเบียน และ/หรือเงื่อนไข (หากใช้เป็นข้อมูลระบุตัวตน)) ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (เช่น ลายนิ้วมือ ภาพสแกนจอประสาทตา ภาพสแกนใบหน้า ลักษณะเสียงพูด)
รายละเอียดติดต่อ	ที่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน ที่อยู่อีเมล และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลการธนาคารและการพาณิชย์	ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการชำระเงินในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ BeiGene (จำนวนเงินที่คุณชำระ วิธีการชำระเงิน รายละเอียดการชำระเงินของคุณ ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน) และประวัติความสัมพันธ์ทางการค้าของเรา
ข้อมูลทางวิชาชีพ	ตำแหน่งงาน / บทบาท ประวัติส่วนตัวหรือประวัติย่อ สถานะการทำงาน ประวัติการศึกษา ทักษะทางภาษา คุณวุฒิทางวิชาชีพ ใบอนุญาตและใบรับรอง ประสบการณ์การทำงาน การเป็นสมาชิก เครือข่ายหรือองค์กรวิชาชีพ การเป็นสมาชิก โปรแกรมและกิจกรรม รายละเอียดแผนก และผลการตรวจสอบประวัติ
ข้อมูลการรายงานความหลากหลาย	ข้อมูลด้านประชากร เช่น เชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ เพศสภาพและเพศสรีระ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะความพิการ ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม ศาสนา
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์	ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เช่น GPS ของอุปกรณ์ Bluetooth ที่อยู่ IP หรือบริการ/เทคโนโลยีระบุตำแหน่งอื่น ๆ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนของคุณกับ BeiGene	วันที่และหัวข้อของคำขอหรือการแลกเปลี่ยนของคุณกับบริการของ BeiGene

<p>ข้อมูลกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ</p>	<p>เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล เช่น ที่อยู่ IP ประเภทอุปกรณ์ประเภทเบราว์เซอร์ ภาษา ประวัติการเข้าชม บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ และวิธีที่คุณใช้เว็บไซต์ของเรา เพื่อให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้องและเพื่อการวิเคราะห์ทางธุรกิจภายในสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ นโยบายคุกกี้ ของเว็บไซต์ของเราเฉพาะที่คุณกำลังเข้าถึง</p>
<p>อื่น ๆ</p>	<p>เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ตามต้องการเพื่อการโต้ตอบกับคุณหรือเนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้ หรือเพื่อผู้ให้บริการหรือผู้ร่วมงานของเรา (เช่น ข้อมูลที่คุณให้ไว้เกี่ยวกับสัญญาและข้อความต่าง ๆ ที่คุณถามเรา) ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูล เช่น สภาวะทางการแพทย์และการรักษา รสนิยมทางเพศของคุณ (ไม่บ่อยนัก) การวัดสัดส่วนร่างกาย (เช่น ส่วนสูง) รายได้ ข้อมูลรูปแบบการดำเนินชีวิต (เช่น นิสัยทางกายภาพและนิสัยด้านโภชนาการ) และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาหรือการบำบัดรักษาของเรา และข้อมูลประกันสุขภาพ</p>

ข้อมูลบางอย่าง (เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ) อาจถือว่ามีความละเอียดอ่อนกว่าภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราไม่ได้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลนี้เป็นประจำ

(ยกเว้นว่าเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมสนับสนุนผู้ป่วยของเรา) แต่เมื่อเราดำเนินการ เราจะ:

- เก็บรวบรวมข้อมูลนี้เมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น
- ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณ และ
- แจ้งให้ทราบและ/หรือขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ ก่อนที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

แหล่งที่มาของข้อมูล

เรามักจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ **โดยตรงจากคุณ** เช่น เมื่อคุณติดต่อเรา กรอกแบบฟอร์ม
ข้อผลิตภัณฑ์

ของเรา ให้บริการแก่เรา ลงทะเบียนบัญชี หรือขอเอกสารและข้อมูลทางการตลาด

ในบางครั้ง เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจาก **แหล่งข้อมูลอื่น** ๗ เช่น

เมื่อคุณได้สั่งให้บุคคลภายนอก

ส่งข้อมูลมาให้เรา หรือเมื่อเราได้จัดเตรียมกับพันธมิตรด้านการวิจัย ผู้ร่วมทำงาน และผู้ให้บริการของเรา

เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ เช่น บันทึกข้อมูลของรัฐ

เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่น ๆ

หากคุณใช้เว็บไซต์ของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ

ของคุณผ่านการใช้คุกกี้

และเทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายคุกกี้ของเรา

เพราะเหตุใดเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

วิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับเหตุผลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เช่น พิจารณาจาก
การโต้ตอบของคุณกับ BeiGene กฎหมายที่บังคับใช้ ตลอดจนขั้นตอนและข้อกำหนดของเราเอง
ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง:

จุดประสงค์	ตัวอย่างการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ	สาเหตุ/การชี้แจงเหตุผลทั่วไป
การจัดการคำขอติดต่อ ของคุณและการให้ การสนับสนุน	<ul style="list-style-type: none">• เพื่อติดต่อคุณ• เพื่อตอบคำถามของคุณ• เพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วย เช่น การช่วยเหลือค่ายา การช่วยให้เข้าถึงยา	ผลประโยชน์โดยชอบ ด้วยกฎหมายของ BeiGene ในการจัดการคำขอติดต่อและ ให้บริการ
การจัดการ ความสัมพันธ์ ส่วนบุคคลและที่ผูกพัน โดยสัญญาของคุณ	<ul style="list-style-type: none">• เพื่อรักษาความสัมพันธ์ของเราที่คุณ นายจ้างของคุณ หรือองค์กรในเครือ• เพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันด้าน การชำระเงินและที่ผูกพันโดยสัญญา• เพื่อจัดการกับคำขอหรือข้อร้องเรียน	ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของคุณ กับ BeiGene: - เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน ก่อนทำข้อตกลง หรือ - การดำเนินการตามข้อตกลง ที่เกี่ยวข้อง

		หรือ - ปฏิบัติตามข้อผูกพัน ทางกฎหมายและกฎระเบียบ ซึ่งบังคับใช้กับ BeiGene
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และโปรแกรมของ BeiGene ให้ดีขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมที่ช่วยในการจัดหา การให้ และการจัดการบางสิ่ง เช่น ผลิตภัณฑ์ บริการและโปรแกรม และติดตามความคืบหน้า • เพื่อจัดการความพยายามด้านการวิจัย การพัฒนา และการทำงานร่วมกันของเรา 	ผลประโยชน์โดยชอบ ด้วยกฎหมายของ BeiGene เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และโปรแกรมต่าง ๆ ให้ดีขึ้น
การส่งการติดต่อสื่อสารที่คุณอาจสนใจ	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อส่งการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรม ทางธุรกิจและทางการแพทย์ของ BeiGene เช่น เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ โปรแกรม และกิจกรรมต่าง ๆ ของเรา 	ผลประโยชน์โดยชอบ ด้วยกฎหมายของ BeiGene เพื่อพัฒนากิจกรรมทางธุรกิจ (โดยได้รับความยินยอมจากคุณ หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้)
การให้ข้อมูลด้านการศึกษาและด้าน ความตระหนักรู้	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อให้ข้อมูลด้านการศึกษาแก่คุณ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสภาวะ ทางสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม และบริการของเรา 	ผลประโยชน์โดยชอบ ด้วยกฎหมายของ BeiGene เพื่อยกระดับการศึกษาและความตระหนักรู้เกี่ยวกับสภาวะทางสุขภาพและสภาวะของโรค
การจัดการกิจกรรมหรือโปรแกรมของ BeiGene	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อลงทะเบียนคุณ • เพื่อจัดกิจกรรมหรือโปรแกรมต่าง ๆ • เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมหรือโปรแกรมกับคุณ • เพื่อบันทึกกิจกรรมหรือโปรแกรมต่าง ๆ ของเรา หากเกี่ยวข้อง 	ผลประโยชน์โดยชอบ ด้วยกฎหมายของ BeiGene เพื่อพัฒนากิจกรรมทางธุรกิจ (โดยได้รับความยินยอมจากคุณ หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้)

<p>การปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเราตลอดจนประสบการณ์ของคุณในฐานะผู้ใช้งานเว็บไซต์</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อประเมินและปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา เช่น ดูว่ามีเพจใดที่ได้รับความนิยมและใช้งาน มีการเปิดการแจ้งเตือนทางอีเมล ระดับการเข้าชมเว็บไซต์ และข้อมูลการใช้งานอื่น ๆ • เพื่อให้เว็บไซต์ของเรามีความปลอดภัย 	<p>ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ BeiGene ในการปรับปรุงเว็บไซต์และบริการตลอดจนประสบการณ์ของคุณในฐานะผู้ใช้งานเว็บไซต์</p>
<p>การจัดการในการดำเนินคดีหรือก่อนการดำเนินคดี</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อดำเนินการกับการละเมิดใด ๆ ที่เกิดขึ้น • เพื่อจัดการข้อพิพาทหรือคดีความ 	<p>ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ BeiGene ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตน</p> <p>ข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบ ซึ่งบังคับใช้กับ BeiGene</p>
<p>การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบ เช่น การรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแล การตรวจสอบการตัดสินใจและสถานะอื่น ๆ และรับรองว่ายาของเราปลอดภัย • เพื่อจัดการกับคำขอใช้สิทธิ์ของคุณ 	<p>ข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบ ซึ่งบังคับใช้กับ BeiGene</p>
<p>อื่น ๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ด้านธุรกิจทั่วไปอื่น ๆ เช่น การจัดการ การชำระเงิน การจัดการบัญชี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปกป้องทรัพย์สินของเรา ผ่านกลไกวงจรปิด การตรวจสอบและการบังคับให้ปฏิบัติตามนโยบายของ BeiGene การจัดการสัญญา การจัดทำเว็บไซต์ของเรา การป้องกันการฉ้อโกง และการรับรองว่าเราปฏิบัติตามกฎหมาย 	<p>ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ BeiGene</p> <p>หรือ</p> <p>ข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบ ซึ่งบังคับใช้กับ BeiGene</p>

	ย และกิจกรรมทางธุรกิจทั่วไปอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน	
--	--	--

การจัดทำโปรไฟล์และ/หรือการตัดสินใจแบบอัตโนมัติ

“การจัดทำโปรไฟล์” หมายถึงการวิเคราะห์ความสนใจ นิสัย พฤติกรรม และคุณลักษณะอื่น ๆ
ของบุคคลเพื่อ

คาดการณ์หรือตัดสินใจเกี่ยวกับพวกเขา “การตัดสินใจแบบอัตโนมัติ” คือเมื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบอัตโนมัติ หรืออัลกอริทึมทำการคาดการณ์หรือทำการตัดสินใจนั้น ตัวอย่างเช่น
เพื่อประเมินความเหมาะสม

ของบุคคลภายนอกที่ทำงานกับเรา เราอาจประเมินประสบการณ์ของพวกเขา ทำการตรวจสอบสถานะอื่น ๆ
ให้เสร็จสมบูรณ์และเปรียบเทียบกับข้อกำหนดของเราด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการจัดทำโปรไฟล์
การคาดการณ์ หรือการตัดสินใจแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยไม่ได้รับการตรวจสอบจากมนุษย์

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลานานเท่าใด

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ **ตราบเท่าที่จำเป็น** ด้วยเหตุผลที่ได้อธิบายไว้ในนโยบาย ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในบางครั้ง

เราจะเก็บไว้เป็นเวลานานกว่านั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา ในการตัดสินใจว่าเราจะเก็บไว้เป็นเวลานานเพียงใด เราจะพิจารณาจำนวน ประเภท และ ความละเอียดอ่อนของข้อมูล

ความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เพราะเหตุใดเราจึงต้องการข้อมูลดังกล่าว เราสามารถทำได้เช่นเดียวกันโดยไม่ต้องใช้สิ่งนี้หรือไม่ และข้อกำหนด

ทางกฎหมาย กฎระเบียบ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เมื่อคุณสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือจดหมายข่าว

เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้จนกว่าคุณจะยกเลิกการสมัคร หากคุณร้องขอ

เราจะเก็บข้อมูลนั้นไว้จนกว่าเราจะดำเนินการตามการร้องขอของคุณจนเสร็จสมบูรณ์ หากคุณขอยกเลิกการสมัคร

เราจะเก็บบันทึกการร้องขอของคุณไว้ นานเท่าที่จำเป็นเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราปฏิบัติตาม การร้องขอนั้น

นอกจากนี้ เรายังจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ เพื่อ:

- **ระยะเวลาที่เกี่ยวข้องตามช่วงเวลาตามกฎหมายบังคับ**
หากจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ **เป็นหลักฐาน**
- **การปฏิบัติตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด** เช่น ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการค้า กฎหมาย การปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบ

เราประมวลผลข้อมูลของคุณที่ไหนและเราจะปกป้องข้อมูลอย่างไร

BeiGene ดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก

และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเข้าถึงหรือแบ่งปันภายในกลุ่ม

บริษัท BeiGene และกับบุคคลภายนอกในประเทศต่าง ๆ ได้ ดังที่อธิบายไว้ในหัวข้อ **การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ** ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

กฎหมายในบางประเทศอาจไม่ได้ให้ความคุ้มครองในระดับที่เท่ากันกับกฎหมายในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ เมื่อเป็นเช่นนั้นและตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เราจะทำตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณปลอดภัย เช่น การทำสัญญากับผู้รับข้อมูลของคุณ หรือการดำเนินการป้องกันข้อมูลเพิ่มเติม

แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ โปรดใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจว่าคุณจะแบ่งปันข้อมูลใดกับเราเมื่อคุณส่งข้อมูลทางออนไลน์

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่มบริษัท BeiGene และกับบุคคลภายนอกตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง ข้อมูลที่เราแบ่งปัน ทำไมเราจึงแบ่งปันข้อมูล และความปลอดภัยที่เราให้ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลภายนอกคือใครและตั้งอยู่ที่ไหน อย่างไรก็ตาม เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

ผู้รับ	จุดประสงค์
<p>บริษัทต่าง ๆ ของกลุ่ม BeiGene (เช่น BeiGene, Ltd. และ/หรือบริษัทในเครือ) และพนักงาน</p>	<p>เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่มบริษัท BeiGene เพื่อจุดประสงค์ด้านการบริหารจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านเทคนิค และ/หรือด้านการตลาดทั่วโลกของเรา โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางธุรกิจและการแพทย์ทั่วโลกและ/หรือระดับโลก</p>
<p>ผู้ให้บริการของ BeiGene (เช่น ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน องค์กรรับทำวิจัยตามสัญญา ห้องปฏิบัติการกลาง ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ฯลฯ)</p>	<p>เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเพื่อช่วยเราในการจัดการธุรกิจของเราทั่วโลก รongรับด้านการปฏิบัติงานและด้านเทคนิค (เช่น การศึกษาวิจัยทางคลินิกหรือการวิจัยอื่น ๆ ซึ่ง BeiGene หรือพันธมิตรหรือผู้ร่วมงานของเราให้การสนับสนุน)</p>
<p>พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ร่วมงานของ BeiGene (เช่น นักวิทยาศาสตร์ภายนอก บุคลากรทางการแพทย์ ร้านขายยา และพันธมิตรด้านเภสัชกรรม ตัวแทนจัดจำหน่าย ฯลฯ)</p>	<p>เราทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ร่วมงานเพื่อช่วยเราในการจัดการธุรกิจของเราทั่วโลก รongรับด้านการปฏิบัติงานและด้านเทคนิคในบริบทของกิจกรรมทางธุรกิจและทางการแพทย์ระดับโลกของ BeiGene</p>

<p>ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย</p> <p>ของ BeiGene (เช่น ผู้ให้บริการโฮสติ้งซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการด้านการตลาด ฯลฯ)</p>	<p>เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยเพื่อช่วยเราในการจัดการ การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีและด้านความปลอดภัย และด้านการบริหาร ด้านการปฏิบัติงาน ด้านเทคนิค สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจและทางการแพทย์ระดับโลกของเรา</p>
<p>หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และบุคคลภายนอกอื่น ๆ (เช่น หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงาน กำกับดูแลภายใต้ FDA และหน่วยงานอื่น ๆ ที่อาจขอหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลจาก BeiGene ด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ)</p>	<p>เราอาจได้รับคำขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากหน่วยงานของรัฐ ศาล และบุคคลภายนอกอื่น ๆ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เป็นหน้าที่ ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบให้ดำเนินการดังกล่าว เท่านั้น หรือหากมีการร้องขอโดยชัดเจนและ สมเหตุสมผล หรือสงสัยว่ามีการละเมิดกฎหมาย หรือกฎระเบียบ</p>
<p>ที่ปรึกษา (เช่น ผู้ตรวจสอบภายนอก นายความ และกลุ่มบุคคลที่คล้ายกัน)</p>	<p>เราทำงานกับที่ปรึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือเรา ในด้านการบริหารจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน และ/หรือด้านเทคนิคสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจและทางการแพทย์ระดับโลกของเรา ในบางครั้ง เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับที่ปรึกษา หากจำเป็น สำหรับการบริการต่าง ๆ ที่พวกเขาขอรับให้ เช่น การจัดการข้อพิพาทและประเด็นทางกฎหมายอื่น ๆ</p>
<p>บุคคลภายนอกอื่น ๆ</p>	<p>หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างของ BeiGene เช่น การรวมกิจการ การโอน การขาย สิทธิทรัพย์สินของ BeiGene หรือการล้มละลาย อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้อื่นโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงภายใต้ความยินยอมของคุณ หากเกี่ยวข้อง</p>

ตัวเลือกและสิทธิ์ของคุณ

คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราได้ อย่างไรก็ตาม
นี่อาจหมายความว่า คุณจะไม่สามารถ

รักษาความสัมพันธ์หรือการติดต่อของคุณกับเรา หรือไม่สามารถใช้บริการบางอย่าง เช่น บริการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยได้

ภายใต้กฎหมายบางฉบับ เช่น ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR)
รัฐบัญญัติความเป็น

ส่วนตัวของผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนียปี 2018 (CCPA) รัฐบัญญัติสิทธิความเป็นส่วนตัวในรัฐแคลิฟอร์เนียปี
2020 (CPRA) หรือกฎหมายความปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีน

(รวมถึงกฎระเบียบที่ใช้บังคับและมาตรฐานระดับชาติ)

คุณอาจมีสิทธิ์ต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บังคับใช้ในที่ตั้งของคุณ:

- **สิทธิ์ในการเข้าถึง** คุณสามารถขอข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใส และเข้าใจได้เกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และบุคคลที่เราแบ่งปันข้อมูลให้
และขอสำเนาข้อมูล
ดังกล่าวได้
- **สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล** คุณสามารถขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่คุณคิดว่าล้าสมัยหรือไม่ถูกต้อง
และหรือขอให้
ดำเนินการให้ครบถ้วนหากไม่สมบูรณ์ได้
- **สิทธิ์ในการลบข้อมูล** คุณยังสามารถร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในบางกรณีด้วย
- **สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมของคุณ** หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่คุณ
ให้ความยินยอม คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณ
โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้อง
ตามกฎหมายของสิ่งที่เราก่อนหน้านี้
- **สิทธิ์ในการยกเลิกการติดต่อสื่อสารในอนาคต** คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับ (ยกเลิกการสมัคร)
การติดต่อสื่อสารบางอย่างในอนาคต เช่น อีเมลด้านการตลาด
- **สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล**
คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลที่ให้ไว้กับเราจากองค์กรหนึ่ง
ไปยังอีกองค์กรหนึ่งหรือมอบให้กับคุณ

คุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณอาศัยอยู่และตำแหน่งที่

สำนักงานของ BeiGene ซึ่งจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นตั้งอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดดูหัวข้อเฉพาะ

ของรัฐที่เกี่ยวข้อง

การใช้สิทธิ์ของคุณ

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่นี่ privacy@beigene.com

เราจะตอบกลับการร้องขอของคุณภายในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในบางครั้ง เราอาจจำเป็นต้อง

ต้องยืนยันตัวตนของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณขอจริง ๆ และเพื่อรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย เราจะแจ้งให้คุณทราบ: (1) เมื่อคำขอของคุณเสร็จสมบูรณ์ (2) หากเราปฏิเสธคำขอของคุณ (ตัวอย่างเช่น เนื่องจากได้รับการยกเว้น) หรือ (3) หากมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำขอของคุณ

คุณสามารถเลือกบุคคลที่จะดำเนินการในนามของคุณได้

แต่เราจะต้องตรวจสอบตัวตนของพวกเขาและทำให้

แน่ใจว่าพวกเขาได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของคุณ หากเราไม่สามารถตรวจสอบพวกเขาได้ เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอได้

การร้องเรียน

หากคุณเชื่อว่า BeiGene จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไม่ถูกต้องหรือละเมิดสิทธิ์ของคุณ คุณอาจมีสิทธิ์

ติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณเพื่อยื่นเรื่องร้องเรียน แต่คุณยังสามารถแจ้งให้เราทราบได้ โดยส่งอีเมลไปที่ privacy@beigene.com เราให้ความสำคัญกับข้อกังวลของคุณเป็นอย่างมาก

เราจะไม่เลือกปฏิบัติกับคุณในการใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลที่คุณมีภายใต้กฎหมาย

นโยบายคุกกี้ของเรา

คุกกี้ แท็กพิกเซล และตัวติดตามอื่น ๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุกกี้”)

เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

นำมาใช้เพื่อจัดเก็บหรือเรียกหาข้อมูลของคุณในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ (คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต อุปกรณ์มือถือ ฯลฯ) เมื่อเข้าเยี่ยมชมบริการออนไลน์ของเรา สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์จดจำสิ่งที่คุณชอบและนำมาปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งแรก (หรือหลังจากการลบคุกกี้) เราจะขออนุญาตการใช้คุกกี้จากคุณ คุณอาจเลือกที่จะยอมรับคุกกี้ทั้งหมด เลือกคุกกี้เฉพาะบางประเภท หรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด

(นอกเหนือจากคุกกี้

ที่จำเป็น) คุกกี้ไม่ได้ระบุตัวตนของคุณเป็นการส่วนตัว แต่จะระบุอุปกรณ์ที่คุณใช้งานอยู่
สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจ

กิจกรรมการท่องเว็บของคุณเพื่อที่จะจดจำอุปกรณ์ในภายหลัง หรือเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บ
บันทึกสิ่งที่คุณชอบ และทำให้ประสบการณ์ออนไลน์ของคุณดีขึ้น

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และดูว่าคุกกี้ใดบ้างที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณ
คุณสามารถไปที่เว็บไซต์ เช่น www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org

คุกกี้ที่แน่นอนที่เราใช้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่คุณกำลังดู/ใช้งานอยู่
เราอาจใช้คุกกี้

ประเภทต่อไปนี้:

- คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง: คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง
โดยช่วยเรื่อง
ความปลอดภัย ทำให้การท่องเว็บง่ายขึ้น และแสดงหน้าเว็บได้อย่างถูกต้อง
คุณอาจปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้
ด้วยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ แต่อาจเกิดผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์บางแห่ง
คุณจะยัง
สามารถท่องเว็บไซต์ได้
- คุกกี้ที่วัดผลการทำงานของเว็บไซต์:
คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไรเพื่อ
นำมาใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ต่อไป โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่น
จำนวนผู้เยี่ยมชม พวกเขามาจากไหน และพวกเขาเยี่ยมชมหน้าใด
- คุกกี้สื่อสารสังคมออนไลน์:
คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถโต้ตอบกับปลั๊กอินสื่อสังคมบนเว็บไซต์ของเรา
และแบ่งปันเนื้อหาในเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ และ
- คุกกี้การกำหนดเป้าหมาย (การโฆษณา):
คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราแสดงโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงแก่คุณ วัตถุประสงค์หลักของโฆษณา
และปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจและพฤติกรรมกรเรียกดูของคุณ
คุกกี้ดังกล่าวอาจติดตามคุณเมื่อเวลาผ่านไปและทั่วทั้งเว็บไซต์ (เช่น
หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
หลายครั้งหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ BeiGene หลายแห่ง)

นอกเหนือจากการเลือกคุกกีด้วยตัวคุณเองแล้ว เว็บเบราว์เซอร์ส่วนมากจะให้คุณควบคุมคุกกี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ด้วย ตามปกติ คุณสามารถลบคุกกี้ที่มีอยู่และตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดตามค่าเริ่มต้นได้ ตรวจสอบหน้าแรกของเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อดูคำแนะนำ หากคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดคุณอาจยังคงใช้เว็บไซต์ของเราได้ แต่คุณสมบัติบางอย่างอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง

แม้ว่าคุณก็ส่วนใหญ่จะไม่ได้บันทึกที่อยู่ Internet Protocol (IP) ของคุณ

(หมายเลขที่ระบุคอมพิวเตอร์ของคุณ

โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) แต่คุณก็บางตัวจะใช้ข้อมูลนี้ในการตรวจสอบตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ทั่วไปเพื่อทำให้มั่นใจว่าคุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ในเวอร์ชันที่ใช้กับตำแหน่งของคุณ เป็นต้น นอกจากนี้

ระบบของเรา

จำเป็นต้องมีที่อยู่ IP ของคุณเพื่อกำหนดเส้นทางข้อมูล (เช่น รูปภาพบนเว็บไซต์) กลับไปหาคุณ นอกจากนี้เรายังอาจใช้ที่อยู่ IP เพื่อติดต่อสื่อสารหรือบล็อกผู้เยี่ยมชมที่ไม่ปฏิบัติตาม [ข้อกำหนดการใช้งาน](#) ของเราด้วย

สำหรับคุกกี้ที่กำหนดเป้าหมาย (การโฆษณา) เราจะตอบสนองต่อสัญญาณ “ห้ามติดตาม”

จากเบราว์เซอร์ของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาณ “ห้ามติดตาม” ได้ที่:

<https://allaboutdnt.com/>

การติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือวิธีที่เราทำสิ่งต่าง ๆ

โปรดอย่าลังเล

ที่จะติดต่อเราโดยส่งอีเมลไปที่ privacy@beigene.com

เราจะพยายามตอบกลับคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย เราจะตรวจสอบตัวตนของคุณก่อนที่จะให้สิทธิ์ในการเข้าถึงหรือทำการเปลี่ยนแปลง โปรดทราบว่าแม้ว่าเราจะลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณ ก็อาจมีข้อมูลหลงเหลืออยู่ในบันทึกของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงผู้พิการด้วย หากคุณต้องการเอกสารนี้ในรูปแบบอื่นโปรดติดต่อเราที่ privacy@beigene.com